
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลฯ 
ครั้งที ่๓/๒๕๕๕ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.เปนตนไป 

ณ หองประชุม ๒ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
--------------------------------- 

ผูมาประชุม 
  ๑ นายนรินทรรัชต  พิชญคามินทร     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ี
  ๒ นางสาววนิดา  สาดตระกูลวัฒนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๓ นางวีรยา  บรรจง   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุร ี
  ๔ นายสมศักด์ิ  สุทธิพงศเกียรต์ิ    นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) เช่ียวชาญ และปฏิบัติหนาที ่

ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางระจัน 
  ๕ นางสาวนวลจันทร  คงพานิช           นักวิชาการสาธารณสุข (ดานสงเสริมพัฒนา) เช่ียวชาญ สสจ.สิงหบุร ี
  ๖ นายนธร  ขจรไพร            ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลพรหมบุร ี
  ๗ นางวัฒนาภรณ  กระจางจิตร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาล 

คายบางระจัน 
  ๘ นายเชิดชาย  เจริญสอน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ แทนผูอํานวยการโรงพยาบาลทาชาง  
  ๙ นายวิเชียร  พันธุสุข                สาธารณสุขอําเภออินทรบุร ี
๑๐ นายทองหลอ  เปลี่ยนพันธ  สาธารณสุขอําเภอพรหมบุร ี
๑๑ นายศิริชัย  นาคพนม            สาธารณสุขอําเภอทาชาง 
๑๒ นายสมนึก  ศรีใสดี              สาธารณสุขอําเภอคายบางระจัน 
๑๓ นายสมาน  จันอินทร             สาธารณสุขอําเภอบางระจัน 
๑๔ นายวีรชัย  บริบูรณ     สาธารณสุขอําเภอเมืองฯ 
๑๕ นายวัชรพันธ  ศรีสวัสด์ิ  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค 
๑๖ นายสุพจน  อยูสุข            หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข   

และ รก. หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 
๑๗ นางทิพวรรณ  สอนสะอาด           หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร 
๑๘ นางวันดี  วิรัสสะ            หัวหนากลุมงานควบคุมโรค 
๑๙ นางวังจันทร  กิตติภาดากุล           หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข 
๒๐ นางยุพา  โชติกะพัฒน                   หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 
๒๑ นางอุไรศรี  ขํานุรักษ                   หัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
๒๒ นางสาวสมปรารถนา  มหาผล           หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม 
๒๓ นางรัตนา  ตรีสาร            นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  แทนหัวหนากลุมงานพัฒนา 

คุณภาพและการมีสวนรวม 
๒๔ นางชุติกาญจน  อันประเสริฐ  ทันตสาธารณสุข ๖ แทนผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

เทศบาลเมืองฯ 
ผูไมเขาประชุม     - 
ผูเขารวมประชุม 
  ๑ นางศรีสุวรรณ  คลายดี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาลอินทรบุร ี
  ๒ นางศรีสุดา  ผิวนิล   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สสจ.สิงหบุร ี
  ๓ นายกิตติพงษ  สุคุณที   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ สคร.๒ สระบุร ี
  ๔ นายพิพัฒน  กวางนอก  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลอินทรบุร ี
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  ๕ นางเกษมสุข  จันทรงาม  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลบางระจัน 
  ๖ นางนิตยา  บุญปน           นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสจ.สิงหบุร ี
  ๗ นายรรยง  นาคมา     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สสอ.บางระจัน 
  ๘ นายถาวร  ปานเพ็ชร   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สสจ.สิงหบุร ี
    

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุร ีเปนประธานดําเนินการ 
ประชุม  มีวาระการประชุม ดังน้ี 
วาระที่ ๑ เรื่องแจงเพื่อทราบ   
 ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ  

      ๑.๑.๑ จากการประชุม VDO Conference เมื่อเชาน้ี เรื่องยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน  เลขาธิการ 
คณะกรรมการอาหารและยา แจงวา เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการกฤษฎีกา  มีมติวาไมสามารถ
ควบคุมยาสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนได จึงมีความเห็นวา ใหปรับยาที่มีสูตรผสมซูโดอีเฟดรีนทุกตัว  เปนยาที่มวัีตถุ
ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ประเภท ๒ ซึ่งตองรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาทกอน 
คาดการณวาจะเห็นชอบ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา และอีก ๓๐ วันจะมีผลบังคับใช ชวงน้ีขอให สสจ.
ออกตรวจและทําความเขาใจกับสถานบริการเอกชน  คลินิก  รานยา เพื่อ Block  ยาที่มีสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 
ทุกตํารับ/รายการ/รูปแบบ และเตรียมรวบรวมไวเพื่อดําเนินการตอไป สวนในสถานบริการของรัฐ   เมื่อปรับเปน
วัตถุที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาทแลว ก็สามารถใชได แตจะถูกถอดออกจากบัญชี เปนยาอันตรายที่ไมมีเลขทะเบียน  
บริษัทยาตองจดทะเบียนใหม  ใหเปนวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตประสาท อย.แจงวาขอให  สสจ.สํารวจยาที่มีสูตรผสม 
ซูโดอีเฟดรีน ที่คงเหลืออยูในสถานบริการของรัฐ  เพื่อรายงานให อย.ทราบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕  จะได
ออกเปนขอยกเวนใหยาพวกน้ีใชไดตอไปในสถานบริการของรัฐ  ตอนน้ีปลัดกระทรวงสาธารณสุข  สั่งใหหยุดใช 
หยุดการสั่งซื้อในสถานบริการของรัฐ ปลัดกระทรวงฯ/ผูตรวจราชการ/อย./สสจ.มีจํานวนยอดยาอยูแลว   แตปญหา
ยังมยีาบางตัวอยูที่ OPD ward, ผูปวยใน หรือ รพ.สต. จึงขอใหผูบริหารโรงพยาบาล   สํารวจและบันทึกสงคืน 
ไปรวมเปนจุดเดียว พรอมสงยอดจํานวนเม็ดให สสจ.  ในสวนของ รพ.สต.  จะมหีนังสือแจงใหสํารวจและเก็บยา
ไวตรงน้ันกอน และแจงยอดสง สสจ.ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อจะไดรวบรวมสงยอดยาใหมให อย.ภายใน
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕    ขอความกรุณาผูบริหารโรงพยาบาลตรวจสอบวา  ในสวนที่ใชปลีกยอยรายวัน ต้ังแต
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีการรั่วไหลไปอยูที่ไหนบางหรือไม เพื่อดําเนินการตอไป 
  นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) เช่ียวชาญ  ขอทําความเขาใจภายในจังหวัดใหชัดเจน สรุปไดดังน้ี 

๑ ใหโรงพยาบาลของรัฐทุกแหง หรือหนวยบริการทุกหนวย   สํารวจตรวจเช็คจํานวนยาที่ม ี
สวนผสมซูโดอีเฟดรีน ใหมทั้งหมด ทุกรูปแบบ/รายการ/ตํารับ   รวมทั้ง Stock ยอยดวย วามทีั้งหมดเทาไร   
(นับเม็ด) ถาจํานวนไมตรงกันใหช้ีแจงรายละเอียด 

๒ ในเชิงจัดการ ควรกําหนดเปนนโยบายของ สสจ. เชน ใน รพ.สต.จะใหสงยาฯไปที ่CUP  
หรือเก็บไวที่ รพ.สต. เพราะในสวนของ คปสอ.บางระจัน ให รพ.สต.ในสังกัดสํารวจ และสงกลับมาที่โรงพยาบาล  
ดังน้ัน สวนที่สงมาไวที่โรงพยาบาลก็แลวไป ตองไมสั่งเพิ่ม  ไมจาย  ยอดคงเดิม หามหาย   
  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี ผูตรวจราชการกระทรวงฯเขต ๒ เคยพูดวา จังหวัดสิงหบุร ี
จะเรียกคืนยาที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน จาก รพ.สต.ทั้งหมด  และเก็บไวที่โรงพยาบาล  สําหรับโรงพยาบาลอินทรบุรี  
ก็เก็บรวมยาไวที่โรงพยาบาล และรายงานรวมกับ รพ.สต. 

ประธาน  เพื่อความปลอดภัย ถามียาที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีน คางอยูที่ รพ.สต.ใหสํารวจ และ 
รายงานสงโรงพยาบาล อาจมีจํานวนเพิ่มจากยอดเดิมตองช้ีแจงได เสร็จแลวเก็บยาไวทีโ่รงพยาบาลกอน  กําหนด 
ให ผอ.รพ/สสอ.ทุกแหงจัดทํารายงานรายละเอียดจํานวนเม็ดยา สง สสจ.อยางชาไมเกินเที่ยงวันจันทร ในสวนของ  
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Stock ยา ตอนน้ีใหหยุดทั้งหมด ตองไมซื้อ ไมสั่ง ไมจายยา ตอไปไมวาจะสํารวจStockยากี่ครั้ง จํานวนตอง
เทาเดิมตลอด  และกําชับฝายที่ควบคุมดูแลเรื่องน้ีใหดี  สรางหองเก็บยาฯใหมั่นคงปลอดภัย    มีการมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ Stock ยาชัดเจน 

หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค  ปลัดกระทรวงฯ ไดทําหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด และ 
ผูวาราชการจังหวัด ทําหนังสือถึงโรงพยาบาลทุกแหง เรื่องการดูแลยาที่มีสวนผสมซูโดอีเฟดรีนในโรงพยาบาลทุกแหง 
ตองแบงหนาที่ใหมีผูรับผิดชอบชัดเจนทุกข้ันตอน เชน การจัดซื้อ จัดเก็บ คลังยาใหญ  โดยจัดทําเปนคําสั่งระบุ
ตัวบุคคลรับผิดชอบ ตามหนังสือฉบับที่ผูวาราชการจังหวัดสั่งการ และชวงการใชยาฯ(ต้ังแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔-
วันที่ ๙  เมษายน ๒๕๕๕) ขอใหผูบริหารโรงพยาบาล ๖ แหง ไปตรวจสอบการสั่งจายยาฯให สสอ./รายยอย และดู
รายละเอียดวาเปนไปตามที่สั่งจายจริงหรือไม  เน่ืองจากมีตัวอยางจังหวัดอื่น รพ.สต.แจงวาไมไดรับยา   สําหรับการ
รั่วไหลของยา ใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการยา (ประมาณรอยละ ๑-๒) และขอใหถายสําเนา Stock card 
สงให สสจ.ดวย   
  ประธาน  มอบใหกลุมงานคุมครองผูบริโภค ไปตรวจสอบดูสถานที่เก็บยาใหปลอดภัย สรางระบบ
การปองกันใหดี เก็บยาไวในที่ปลอดภัย  ไมใหใครขโมยได เปนหนาที่ของ รพ./สสอ.ตองทํา และตรวจสอบใหมี
คําสั่งมอบหมายผูรับผิดชอบชัดเจน   ฝายเภสัชกรรมทําหนาที่ควบคุมดูแลกํากับและรายงาน ตองเขาใจวาเรื่องน้ี
เปนประเด็นรอนที่สําคัญ สังคมมีการจับตาดูมาก   ตองทําทุกอยางใหชัดเจน   สวนการสํารวจเชิงลึก ใหตรวจสอบ
วาจายใหผูปวยช่ืออะไร กี่เม็ด จริงหรือไม และใหแตละโรงพยาบาลตรวจสอบวา มีการสงและรับเบิกจายยาระหวาง
หนวยงานเปนจริงตรงกันหรือไม  เปนการ recheck แตละ CUP รวมทั้งตรวจสอบจํานวนยา   ขอใหสงรายงาน
กอนเที่ยงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ พรอมทั้งใหถายสําเนาหลักฐานประกอบที่มีสงมาดวย    แลวจึงมาวิเคราะห
ขอมูลวาที่ไหนมีการใชยาน้ีมากนอยผิดปกติอยางไร เปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญดูแลใหดี   

สสอ.บางระจัน  มีการตรวจสอบยาดังกลาวแลว สงคืนมาเมื่อวาน ๗,๑๐๐ เม็ด มีหนังสือ 
นําสงชัดเจน เรียบรอย 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๑.๑.๒ งาน NCD ตามแนวทางของกระทรวงฯ ไดแก ขบวนการคัดกรองผูปวยเขาสูระบบ เพื่อนํามา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขอใหดําเนินการใหเรียบรอย ดานการรักษา ควรจัดแพทยหมุนเวียนลงไปดูแล ตาม NODE 
ตางๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความแออัด  และขอใหโรงพยาบาลจัดทําคําสั่งเรื่องแพทยที่รับผิดชอบ
ตาม NODE ตางๆใหชัดเจน  และใหแพทยที่ดูแล NODE เปนที่ปรึกษา     เพื่อพยาบาลเวชปฏิบัติจะไดปรึกษาได   
สัปดาหหนาขอใหสงคําสั่งใหจังหวัดดวย  และกรณีผูปวยสงกลับใหประสานงานกันใหดี สวนคุณภาพการเจาะ Lab 
ใหเปนไปตามตัวช้ีวัด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๑.๑.๓ โครงการนํารอง (HT/DM) ของผูชวยรัฐมนตรี  ประจํากระทรวงฯที่มาตรวจเย่ียม สสจ.
สิงหบุรี ไดมอบหมายใหนายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) เช่ียวชาญ และกลุมงานควบคุมโรค   เปนเจาภาพเรื่องน้ี
ประสานงานกับ สสอ.๖ แหง /รพ.สต ที่เกี่ยวของ ไดแก รพ.สต.ทองเอน รพ.สต.มวงหมู รพ.สต.ไมดัด  รพ.สต 
โพทะเล รพ.สต.บานแปง และ รพ.สต.พิกุลทอง ขอให สสอ.ดูแลและนําทีมลงไปชวยในตําบลนํารอง ใหเปนภารกิจ 
ที่ตองทํารวมกัน  ระหวาง รพ./สสอ. และวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) เช่ียวชาญ และ
กลุมงานควบคุมโรคจะนัดประชุมผูเกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางการดําเนินงานตอไป 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     ๑.๑.๔ วันจันทรที่จะถึง จังหวัดเชิญประชุมตรวจบูรณาการยาเสพติด  ขอเชิญงานสงเสริมสุขภาพฯและ 
หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค เขารวมประชุมดวย เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัด  ขอให สสอ.ทุกแหง
ดําเนินการคายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูติดยาเสพติดดวย  ไดออกไปเย่ียมที่อําเภอทาชางมาแลว   
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สสอ.เมือง  มีการกําหนดระยะเวลาแลว เลื่อนไป เน่ืองจากคนเขาคายฯไมม ี  
  สสอ.อินทรบุรี  เตรียมวิทยากรแลว  แตยังไมกําหนดวัน 
  สสอ.บางระจัน  กําหนดวันที ่๑-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
  สสอ.พรหมบุรี  กําหนดวันที ่๑๙-๒๗ เมษายน ๒๕๕๕  

 สสอ.คายบางระจัน เดิมกําหนด เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ ผูวาราชการจงัหวัดใหเลื่อนเปน
เดือนเมษายน ๒๕๕๕ 

 ประธาน  เรื่องน้ีขอใหคุยกับนายอําเภอ ย่ิงดําเนินการเร็วย่ิงดี  ควรเรงดําเนินการภายใน
เดือนเมษายน ๒๕๕๕   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๑.๑.๕ โครงการ TO BE NUMBER ONE  ถือเปนปแรกที่จังหวัดสิงหบุรเีขารวมกิจกรรม  นับเปน

จุดเริ่มตน มีการขอความรวมมือใหทุกจังหวัดเขารวมกิจกรรมตามโครงการฯ  และจะมีการขยายผลออกไป 
ขอใหผูบริหารใหความสําคัญเรื่องน้ีดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๑.๑.๖ หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค  แจงเรื่องจากที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงหบุรี ครั้ง

ที่ ๓/๒๕๕๕ ที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
      -ขอเชิญเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆเดือนเมษายน ๒๕๕๕  

วันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎา 
ราชเจา และวันขาราชการพลเรือน” 
  วันที ่๑ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ขอเชิญรวมตอนรับผูแทนพระองค  ทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   ในพิธีเปดงานสักการะเจาแมกวนอิมองคตนแบบ   ปดทองพระหัตถ  และ
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯพระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระนอนจักรสีห
วรวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุร ี
  วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๕๕  “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ และวันพระบาทสมเด็จ 
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช” ประจําป ๒๕๕๕  
  วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ กําหนดการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟา
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เน่ืองในพิธีถวายดอกไมจันทน ณ วัดพระนอนจักรสีหวรวิหาร   อําเภอเมือง  
จังหวัดสิงหบุร ีกิจกรรมมี ๒ รอบ รอบแรก เวลา ๑๔.๓๐ น.   การแตงกาย ขาราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณที่ไดรับช้ันสูงสุดไวทุกข หรือเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว (ไมติดแขนไวทุกข) 
และรอบที่ ๒ เวลา ๒๒.๐๐ น.การแตงกาย ขาราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไวทุกข  หรือเครื่องแบบสีกากี  
คอพับ แขนยาว (ไมติดแขนไวทุกข)  ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุร ี เนนยํ้าวาเปนกิจกรรมที่ทุกคนตองแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี ขอเชิญไปรวมพิธีดวย     
  วันที ่๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.ทําบุญศาลหลักเมือง ผูเขารวมพิธีแตงกายชุดสีกาก ี
  วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ จังหวัดกําหนดจัดงานวันสงกรานต บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด   
มีพิธีสรงนํ้าพระ และรดนํ้าดําหัวผูใหญ 

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕  “วันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ปพุทธศักราช  
๒๕๕๕  เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสิงหบุรี  อําเภอเมือง จังหวัดสิงหบุรี   
รายละเอียดตามเอกสาร 

ประธาน  ที่เนนคือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕   วันที่  ๖  และ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ขอให 
ขาราชการมาพรอมเพรียงกัน ถือเปนเรื่องสําคัญ 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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      -ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี มีหนังสือขอความรวมมือในการแตงกายในการปฏิบัติหนาที ่

ราชการของขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานรัฐวิสาหกิจ   และเจาหนาที่ของรัฐในสังกัดจังหวัดสิงหบุรี  ดังน้ี 
  -วันจันทร ใหแตงกายเครื่องแบบขาราชการสีกากีคอพับ 
  -วันอังคาร  ใหแตงกายชุดที่ตัดเย็บดวยผาไหมหรือผาไทย  
ทั้งน้ี เริ่มต้ังแตวันจันทรที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ เปนตนไป   
  มติท่ีประชุม  ในสวนของทางดานสาธารณสุขจังหวัดสิงหบุรี ใหขาราชการ/เจาหนาที่ปรับการ 
แตงกายตามที่จังหวัดขอความรวมมือ  และเพิ่มวันพุธ ใหใสแบบฟอรมสีฟา 
วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๕   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมฯ  ไมมีแกไข  
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งกอน  โดยหัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ 
 ๓.๑ ผลการตรวจราชการฯตามคําแนะนํา/การสั่งการของผูตรวจราชการเขต ๒ และคณะ   ที่ไดมา
ตรวจราชการแบบบูรณการรอบที่ ๒ และกรณีปกติ รอบที่ ๑  ประจําป  ๒๕๕๕ จังหวัดสิงหบุร ี

-การตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ในสวนของโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ให 
จังหวัดเฝาระวังยาที่มีสวนผสมของซูโดอีเฟดรีน   สวนโครงการปองกันการต้ังครรภไมพรอมในวัยรุน    ใหกําหนด
แนวทางการดูแลกลุมเปาหมายทีอ่ยูนอกระบบการศึกษาที่มีมาก  และโครงการพัฒนาสติปญญาปฐมวัย ใหเพิ่ม
เครือขายขยายออกไป  

-การตรวจราชการฯกรณีปกติ  ใหเพิม่การพัฒนาศักยภาพหนวยบริการปฐมภูมิเขตเมือง และให 
จังหวัดแจงหนวยบริการจัดชองทางดวน  สําหรับผูสูงอายุ ๗๐ ปข้ึนไป รวมทั้งผูพิการ และใหดูแลเรื่องการเงิน
การคลังของโรงพยาบาลตางๆ  ซึ่งในสวนของจังหวัดสิงหบุรี   มีการนําเสนอสถานการณการเงินการคลังในที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนฯทุกเดือน  รายละเอียดไดมีหนังสือแจงไปแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๓.๒ การจัดทําสรุปผลการกอสรางตึก OPD ของโรงพยาบาลพรหมบุรี (๓๐ เตียง) ทั้งหมด ๘ งวดงาน 
สงมาแลว ๑-๖ งวดงาน อยูระหวางงวดที่ ๗-๘ กําลังทําขอขยายระยะเวลา  และทําหนังสือเสนอผูวาราชการจังหวัด  
เดือนหนาใหโรงพยาบาลพรหมบุร ีติดตามรายละเอียดและเตรียมนําเสนอความกาวหนาดวย   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๓.๓ ผูตรวจราชการฯเขต ๒ ไดแจงทาง E-mail ให สสจ.สิงหบุรี รีบรายงานงบลงทุนป ๒๕๕๕ เรื่อง 

การจัดซื้อครุภัณฑการแพทยของ รพ.สต.ทองเอน (รพ.อินทรบุรรีับผิดชอบ)  และศูนยฯอําเภอเมืองฯของ รพ.
สิงหบุร ี ตึกอุบัติเหตุของ รพ.สิงหบุรีที่ไดรับเงินเพิ่มงวดสุดทาย  และ รั้วรอบ สสจ.สิงหบุร ีขอเรงรัดใหสงรายงาน
มาที่ สสจ.ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อ สสจ.จะไดรายงานผูตรวจราชการฯเขต ๒ เชาวันศุกร ไดทําหนังสือแจงออกไปแลว  
ขอใหสงรายงานตามกําหนดดวย   

สวนการเบิกจายของโรงพยาบาลสิงหบุรี ถึงงวดที่ ๑๔ (ทั้งหมด ๑๗ งวด) เหลือเงินที่ตองเบิกจาย 
งวดที ่๑๕  ประมาณ ๒๔ ลานบาท อยูระหวางดําเนินการ ตอนน้ีเงินคงเหลือประมาณ ๙๖ ลานบาท   
   ประธาน  ผูตรวจราชการฯเขต ๒ ใหความสําคัญเรื่องงบลงทุน    และเปนนโยบายของปลัดกระทรวงฯ 
ใหรีบเรงดําเนินการเรื่องการกอหน้ีผูกพัน รวมทั้งงานกอสรางทียั่งคางอยู ทุกโรงพยาบาลตองติดตาม  ภายใน
เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จะมีการประเมินอีกครั้ง   

ในสวนของสัญญาการกอสรางทั้งหมดของโรงพยาบาลสิงหบุรี     สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๘ มีนาคม  
๒๕๕๕ มีการทําเรื่องขยายสัญญา หรือไม  ฝากกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯติดตามดวย  จะไดนําไปรายงานผูตรวจ
ราชการเขต ๒ ไดถูกตอง การประชุมครั้งตอไป ขอเชิญฝายบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลสิงหบุรี เขาประชุมดวย  
เพราะงานกอสรางของโรงพยาบาลสิงหบุรีมีมาก   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอในที่ประชุมและแจงเพื่อทราบ 
 ๔.๑ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสิงหบุร ี

ไมมี 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๔.๒ ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุร ี
       ๔.๒.๑ จากการเขาประชุมกับชมรม รพศ./รพท. ไดคุยถึงเรื่องคาตอบแทนที่ไดงบฯของป ๒๕๕๔ 
กลับมา มี ๒ งวดๆแรก โรงพยาบาลอินทรบุรีไดมาประมาณ ๓.๕ เดือน  งวดที่ ๒ มีทั้งฉบับที่ ๔ และ ๖ ของ 
รพช. และ ฉบับที ่๗ ของ รพท.ไดมาทั้งหมด  ๒,๑๐๐ ลานบาท  แบงใหเปนของ รพช.๑,๔๐๐ ลานบาท  ของ 
รพท. ๗๐๐ ลานบาท   คาดวาจะไมพอสําหรับ รพท.ทั้งหมด (ใชประมาณ ๑,๐๐๐ กวาลานบาทเศษ)  โดยจะ 
พิจารณาสนับสนุนใหกรณีที่หนวยงานยังไมจาย ถาหนวยงานไหนจายขาดดวยเงินบํารุงไปแลว จะไมไดคืน แต
ถาที่ไหนยังไมไดจาย หรือจายในลักษณะยืมเงินบํารุงไปกอน จะไดคืนกลับมาแตไมครบตามจํานวนที่จายไปทั้งหมด  
เพราะเงินไมพอ   ยกเวนโรงพยาบาลอินทรบุรี เน่ืองจากยังไมไดจาย จึงสนับสนุนใหครบรอยละ ๑๐๐ ประมาณ ๖.๕ 
ลานบาท สวน รพท.อื่นๆที่เหลือจะไดประมาณรอยละ ๖๐-๗๐ ของเงินที่จะไดป ๒๕๕๔ สําหรับป ๒๕๕๕ ฉบับที ่๗ 
ยังไมมีงบลงมา แตมีการตกลงในชมรมโรงพยาบาลวา ขอใหจายตออีก ๖ เดือน (ต้ังแตตุลาคม ๒๕๕๔-มีนาคม ๒๕๕๕) 
จากน้ันจะเปลี่ยนจากฉบับ ๗ ไปทํา P๔ P ตอนน้ีระเบียบการใชเงินบํารุงดวย P๔ P ยังไมออก จึงตองขอให
จายฉบับ ๗ ไปกอน และจะคอยๆทํา P๔ P ในโรงพยาบาลที่พรอมกอน เชนโรงพยาบาลอินทรบุรี มีการทํา
มาตลอด แตยังไมถึงข้ันตอนทีจ่ะไดเงิน ตอนน้ีความกาวหนาฉบับที่ ๗ ของป ๒๕๕๕ ยังจายตออีก ๖ เดือน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๔.๒.๒ โรงพยาบาลอินทรบุรี  จะเปดหนวยฟอกเลือดดวยไตเทียม  เปนการลงทุนรวมกับเอกชน 
จากทีมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  คาดวาจะเปดดําเนินการวันที ่๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ในระยะแรกรับเฉพาะที่
จายเงินเองกอน เพราะตองมีระบบเอกสารที่ตองสงไปที่สมาคมโรคไตรับรองกอน หลังจากน้ันประมาณเดือนครึ่ง 
ในสวนของประกันสังคมจะเขารับบริการได สวนกรมบัญชีกลางคาดวาประมาณ ๓ เดือน หลังจากเปดดําเนินการ 
ถึงจะรับบริการตรงน้ีได  เปดเต็มที ่๘ เตียง  เริ่มตน ๒-๔ เตียงกอน  วันหน่ึงฟอกเลือดได ๒-๓ รอบ    ๑ คน 
จะฟอกเลือด ๒-๓ ครั้ง/สัปดาห เปดใหบริการวันจันทร-เสาร รับจํานวนจํากัด 
  ประธาน  โรงพยาบาลอินทรบุรีมีศักยภาพเพิ่มข้ึน  จะเห็นวาชวงนํ้าทวมมีคนไขใชบริการมาก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๓ นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) เช่ียวชาญ 
  เรื่อง ๓ กองทุนฯ กรณีฉุกเฉิน เคยปฏิบัติอยางไร ใหปฏิบัติอยางน้ันเหมือนเดิม ผูปวยมารักษา 
ไมวาสิทธิอะไรก็รักษาให ถาเบิกไมไดมากรณีอุบัติเหตุ ก็ตองรักษา และไปเบิกกับ สปสช. สิทธิประกันสังคมก็เชนกัน 
ยกเวนกรณีฉุกเฉิน สีเหลือง สแีดง   มีประเด็นกรณีผูปวยเบิกไดเปน OPD case ฉุกเฉิน ไมตองเสียเงิน กรณีน้ี 
กรมบัญชีกลางยังทํากฎหมายรับรองไมเสร็จ   ขอความรวมมือหนวยบริการของสาธารณสุข     ใหบริการไปกอน 
แลวเก็บขอมูลไว และจะไปเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง เมื่อกฤษฎีกาน้ีออก ไมเชนน้ันผูปวยจะสับสน ผูปวยเบิกได
จะเกิดปญหา สวนกรณีอื่นๆ เคยทําอยางไรก็ใหทําเหมือนเดิม อีกประเด็นคือเมื่อไรจะพนขีดฉุกเฉิน ไมมีกําหนด
วาดีข้ึนเปนอยางไร  พนขีดอันตรายเปนอยางไร จะ Refer กลับอยางไร คาดวาจะมีปญหา ควรคุยกันใหชัดเจน 
เชน ผูปวยโรงพยาบาลคายบางระจัน ไปปวยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎร แลวใหบริการแกฉุกเฉินไดแลว 
ในสวนของ Emergency ที่ไมฉุกเฉิน และยังไมดําเนินการ    ทางจังหวัดสิงหบุร ี ใครจะรับผูปวย จะรับอยางไร 
ความจริงตองเชิญผูเกี่ยวของประชุมเรื่องระบบ Referแตมีปญหาสวนใหญจะติดภารกิจ ตอนน้ีมีการไมเขาใจกัน
ระหวางระดับผูปฎิบัติ จึงตองวางระบบต้ังแตการดูแลผูปวย การสงผูปวยกลับ โดยใชผูปวยเปนหลักในการพิจารณา 
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  ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  สมมุติคนไขประกันสังคมของโรงพยาบาลอินทรบุรี จะมา
รับการรักษาที่โรงพยาบาลสิงหบุรี  ก็เรียกเก็บกันได 
  ประธาน  เปนปญหาที่ตองพบเจอ  ควรทําความเขาใจหาแนวทางใหดี เปนเชิงระบบเหมือนเดิม  
แลวดูวาจะมีปญหามากนอย จึงมาหาแนวทางวางระบบกันใหม  เปนเรื่องธรรมดาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๔ นักวิชาการ (ดานสงเสริมพัฒนา) เช่ียวชาญ จากการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่กรุงเทพฯ 
เรื่องทีส่ํานักงานปลัดกระทรวงฯ    จะเปดรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
สาธารณสุขศาสตร (ทันตสาธารณสุข)   ในภาวะเรงดวน   ขาดแคลนบุคลากร  ระยะเวลาศึกษา ๒ ป มี ๒ รุน  
เปาหมายการผลิตจังหวัดสิงหบุรี มีพื้นที่การใหบริการ ๔๓ ตําบล มีทันตาภิบาลอยูเดิม ๑๐ ตําบล คาดวาจะจบ 
ในป ๒๕๕๕ -๒๕๕๖ จํานวน ๒ คน  ตําบลที่เปนที่ต้ังของโรงพยาบาล ซึ่งมีทันตบุคลากรแลว ๖ ตําบล  คงเหลือ 
เปาหมายการผลิต ๒๕ คน ปการศึกษา ๒๕๕๕ ผลิตจํานวน ๑๒ คน ปการศึกษา ๒๕๕๖ ผลิตจํานวน ๑๓ คน 
และเชิญหัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข นําเสนอขอมูลตอ   พรอมขอความเห็นจาก สสอ.วาเห็นดวยหรือไม   
โดยในป ๒๕๕๕ จะผลิตจํานวน ๑๒ คน และจัดสรรลงตามพื้นที่ ดังน้ี   

อําเภออินทรบุร ี ไดแก รพ.สต.อินทรบรุี ๒ ,  รพ.สต.ชีนํ้าราย ๒   และ รพ.สต.นํ้าตาล   
อําเภอเมืองฯ  ไดแก รพ.สต.มวงหมู รพ.สต.โพกรวม รพ.สต.จักรสีห  

  อําเภอบางระจัน  ไดแก รพ.สต.แมลา   รพ.สต.สระแจง (ตอนน้ีมีทันตาภิบาลไปเวียนอยูแลว) 
  อําเภอคายบางระจัน  ไดแก รพ.สต.โพสังโฆ 
  อําเภอพรหมบุรี  ไดแก  รพ.สต.ปากบาง  และ รพ.สต.พระงาม 
  อําเภอทาชาง  ไดแก  รพ.สต.ถอนสมอ 

ที่เหลือรับเด็กปการศึกษา ๒๕๕๖ เปาหมายผลิตใหครบ  ดังน้ี 
อําเภอเมือง   ไดแก  รพ.สต.บางกระบือ  และ รพ.สต.บางมัญ    

  อําเภออินทรบุรี ไดแก  รพ.สต.โพธ์ิชัย  รพ.สต.ทางาม และ รพ.สต.หวยชัน 
  อําเภอบางระจัน ไดแก  รพ.สต.โพชนไก   รพ.สต. สิงห   และ รพ.สต.บานจา 

อําเภอคายบางระจัน  ไดแก  รพ.สต.หนองกระทุม  รพ.สต.คอทราย และ รพ.สต.ทาขาม 
อําเภอพรหมบุร ีไดแก  รพ.สต.บางนํ้าเช่ียว  และ รพ.สต.หัวปา 
อําเภอทาชาง   ไดแก รพ.สต.วิหารขาว 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 

ข้ันตอนการรับสมัครและคัดเลือก รอบที่ ๑ โดย สสจ.สิงหบุรี รับสมัครวันที่ ๒-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ สอบสัมภาษณ 
วันที ่๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ คุณสมบัติ  ทะเบียนบานตนเอง ๑ ป ทะเบียนบานบิดามารดา ผูปกครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ๕ ป   อายุ ๑๖-๓๕ ป   ไมถูกคัดเลือกทหารในเดือน เมษายน ๒๕๕๕  ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 
ไมนอยกวา ๒.๐๐ วิทยาศาสตรไมนอยกวา ๒.๐๐ คณิตศาสตรไมนอยกวา ๒.๐๐ คาใชจาย วสส.ชลบุรี เหมาจาย
ประมาณเทอมละ ๑๐,๔๐๐ บาท   ไมรวมคาที่พัก   ชุดฟอรม   บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการระดับจังหวัด  
มีหนาทีส่นับสนุนการจัดการศึกษา   ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตร ไดแก การสรรหา  และ
พัฒนาอาจารย  การจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ที่จําเปน กําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เอื้อตอการจัดการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎี 
และปฎิบัติ มีแนวทางที่นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณา คือแบงเด็กนักศึกษาฝกปฏิบัติ โรงพยาบาลละ ๒ คน รวม ๑๒ คน 
อาจารยพี่เลี้ยงตองเปนทันตแพทยชํานาญการข้ึนไป จึงขอทราบจุดพื้นที่ และวางแผนรวมกัน  และขอความ
คิดเห็นจากพื้นที่ดวย 
  หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร การรับสมัครจะรับคนในพื้นที ่ไมใหขามอําเภอ ถามีปญหา 
ใหทําเรื่องเปนรายๆไป  ฝาก สสอ.ชวยประชาสัมพันธดวย  ตอนน้ีประกาศกระทรวงฯมาแลว  คาดวาจะนําเสนอ
ผูวาราชการจังหวัดวันจันทรน้ี  
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  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข  มีจังหวัดอื่นสอบถามในที่ประชุมวาถามีเด็กมาสมัครไมครบ 
ตามจํานวน จะสามารถขยายเวลารับสมัครไดหรือไม สวนกลางใหถามเปนรายๆไป โดยสอบถามไปทาง E-mail 
เพื่อเปนหลักฐานทางกฎหมาย  หรือบางครั้งอาจจะพบกรณีที่ไมมีคนสมัคร หรือมีคนสมัครมากเกินไป 

ประธาน  มีประเด็นหลากหลายมาก  เปนหนาที่ของ สสอ. ใหไปหาคนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
มาสมัคร จบแลวมีงานทํา เปนนโยบายผลักดันสําคัญ เน่ืองจากขาดทันตบุคลากรมาก และชวยประชาสัมพันธดวย 
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 

หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร  ตอนน้ี กพ.เขมงวดเรื่องอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ  
ตองไดรับการอบรมปฐมนิเทศทุกคน    กรณีแพทยจบใหม  ปน้ี สสจ.ลพบุร ีไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดอบรม
ปฐมนิเทศ ระหวางวันที่ ๑๘ -๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่จังหวัดชัยนาท      กลุมงานพัฒนาบุคลากรไดนัดเด็กมา 
รายงานตัวที่ สสจ.สิงหบุร ีวันที ่๔ เมษายน ๒๕๕๕ ไมทราบวาใน รพท. มีผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการ  
ยังไมไดอบรมฯหรือไม  ฝากแจงสายอาชีพอื่นดวย  หากตกหลนไมไดรับการอบรมฯในชวงที่อยูระหวางทดลอง
ปฎิบัติราชการ  จะไมไดบรรจ ุ
  มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภค  ไดรับแจง (ทาง mail) จากสํานักงานปลัดกระทรวงฯวา 
เภสัชกรที่จะบรรจุในเขตจังหวัดสิงหบุร ีมี ๒ ตําแหนง คือ ที่ รพ.ทาชาง ๑ ตําแหนง และ รพ.พรหมบุรี ๑ ตําแหนง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข จะมีทันตแพทยจบใหม ๖ ตําแหนง ลาสุดจะจัดสรรภาพรวมกอน   

และใหมีการคัดเลือกพื้นที่ที่ สสจ.สิงหบุร ีโดยจะพาไปดูโรงพยาบาลทุกแหง เพื่อเปนขอมูลประกอบ และในการ
จัดสรรจะพิจารณาเรื่องเพศดวย  เน่ืองจากอาจมีปญหาเรื่องบานพัก  กําหนดวาจะจัดสรรให รพ.ทาชาง  และ 
รพ. บางระจัน แหงละ ๑ คน รพ.สิงหบุรี และ รพ.อินทรบุรี แหงละ ๒ คน เขาใจวาจะไดทันตแพทยจุฬาชนบท
อีก ๑ คน  ซึ่งอาจใหอยูที่ สสจ. เน่ืองจากเปนคนในพื้นที ่นัดรายงานตัววันที่  ๔ เมษายน ๒๕๕๕  พรอมแพทย
และเภสัชกร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๔.๕ กลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ   
      ๔.๕.๑ การนิเทศงานสาธารณสุขระดับจังหวัด รอบที่ ๑ ป ๒๕๕๕ 

เดิมกําหนดออกนิเทศงานฯ เดือนหนาทั้งเดือน แตเน่ืองจากติดภารกิจ จึงปรับใหม โดยแบง 
ผูนิเทศงานเปน ๒ ทีม  ทีมที ่๑ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนประธาน  ทีมที่ ๒ นายแพทย (ดานเวชกรรมปองกัน) 
เช่ียวชาญ เปนประธาน ประเด็นการนิเทศงานฯ  เนนนโยบายของผูชวยรัฐมนตรี ประจํากระทรวงสาธารณสุข  
เกี่ยวกับงาน NCD  รพ.สต.เปาหมาย ๖ แหง  รวมทัง้ รพ.สต.อื่นๆดวย  ตัวช้ีวัดตาม MOU ป ๒๕๕๕  ในการ 
ติดตามงาน NCD ดูเรื่องเปาหมาย ฐานขอมูล  ๑๕ ปข้ึนไป สถานการณ การคัดกรอง ประเภทของผูปวย และ 
คาใชจายเกี่ยวกับคายา  คารักษาผูปวยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ป ๒๕๕๓/๒๕๕๔   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
     ๔.๕.๒ สรุปสถานการณโรคทางระบาดวิทยาประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 

นายถาวร ปานเพ็ชร  อัตราปวย/ตายดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ๕ อันดับ ไดแก  
อุจจาระรวง  ปอดบวม ไขไมทราบสาเหตุ  อาหารเปนพิษ และตาแดง สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัด
สิงหบุร ี มีผูปวย ๓ ราย อัตราปวย ๑.๔ ตอประชากรแสนคน สวนไขหวัดนกในคนทั่วโลก ป ๒๕๕๕  (๑ มกราคม- 
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) ผูปวย ๑๑ ราย เสียชีวิต ๑๐ ราย สถานการณไขหวัดใหญตามฤดูกาล จังหวัดสิงหบุร ี 
พบผูปวยไขหวัดใหญ ๑ ราย รายละเอียดตามเอกสาร 

 
 



-๙- 
 
ประธาน ขอใหเฝาระวังโรคไขเลือดออกใหดี สวนในชวงสงกรานตวันหยุดยาว  ควรเฝาระวัง 

โรคพิษสุนัขบา และเด็กจมนํ้าซึ่งเปนสาเหตุการตายสูง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ไมมี 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
วาระที่ ๖ เรื่องจาก คปสอ./รพ./สสอ.ตางๆ 
     ไมมี 

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 
วาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 
 ๗.๑ เรื่องจากกลุมงานพัฒนาคุณภาพฯ โดยนางรัตนา  ตรีสาร 

     ๗.๑.๑ แจงผลการคัดเลือกตัวแทน CUP ที่เปนตัวแทนเขต  ไปประกวดระดับภาค ตามโครงการ 
สนับสนุนการมีสวนรวม CPL คือ CUP ทาชาง 

มติท่ีประชุม  รับทราบและปรบมือรวมแสดงความยินดี 
      ๗.๑.๒ ขอใหผูทีม่ีรายช่ือไปเขาประชุมวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
๗.๒  หัวหนางานอนามัยสิ่งแวดลอม     ขอแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลอินทรบุรี    ที่ไดรับประทานโล

ประกาศเกียรติคุณ ที่เปนสถานบริการสาธารณสุขตนแบบลดโลกรอน ประจําป ๒๕๕๕  โดยผูอํานวยการโรงพยาบาล
อินทรบุร ีเปนผูรับประทานโลจากพระเจาวรวงศเธอ  พระองคเจาศรีรัศม  พระวรชายา  เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕   

ผูอํานวยการโรงพยาบาลอินทรบุรี  ผลงานเดนที่เลือกมานําเสนอในครั้งน้ี  เปนเรื่องวิสญัญีแพทย 
ที่ลดการใช Nitrous Oxide  สวนหน่ึงเกิดจากเดิมที่โรงพยาบาลอินทรบุรี  ไมมีวิสัญญีแพทย   มีการดมยาสลบ 
ซึ่งจะใช Nitrous Oxide คอนขางมาก เพราะเกรงวาจะไมหลับ ไมสลบ พอมีวิสัญญีแพทย สวนหน่ึงมีการ Block หลัง  
ไมไดดมยาสลบ  วิสัญญีแพทย กํากับไดดีข้ึน มีการเก็บขอมูลที่ชัดเจนวาการใช Nitrous Oxideลดลงมาก   

มติท่ีประชุม  รับทราบและปรบมือรวมแสดงความยินดี 
๗.๓ เรื่องจากหัวหนางานสงเสริมสุขภาพฯ 
     ๗.๓.๑ โครงการ TO BE NUMBER ONE ปน้ีถือเปนนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ที่ตอง 

ใหความสําคัญ เปนปปฐมฤกษ ในรอบ ๑๐ ป ที่จังหวัดสิงหบุรีไดสงประกวดชมรม  TO BE NUMBER ONE ๓  ประเภท 
ไดแก ชมรมฯในชุมชน (อําเภอบางระจัน) ชมรมฯในสถานศึกษา (โรงเรียนอินทรบุร)ี   และชมรมฯในสถานประกอบการ 
(บริษัทโฮมเพลส ประเทศไทยจํากัด) อําเภอพรหมบุรี ขอบคุณทั้ง ๓ อําเภอ และในการประกวด  นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดเปนผูนําเสนอดวยตนเองที่จังหวัดชลบุร ี ปหนาขอใหพื้นที่ดําเนินการตออยางเขมขนข้ึน 
  ประธาน  ในสวนของจังหวัด  มีการแสดงผลงานและไดเรียนรูสิ่งตางๆ   โครงการดังกลาวเปนเรื่อง
การสรางภูมิคุมกัน ใหเยาวชนมีงานทํา หางไกลยาเสพติด การสรางกระแส สรางเครือขาย  จะเห็นวาคนที่ดําเนินการ
มานาน จะมีความเขมแข็งมาก  คิดวาจะรวมทําในสวนน้ีตลอดไป   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๗.๓.๒ การใหยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟเลท แกหญิงต้ังครรภ และหญิงหลังคลอดที่เลี้ยงลูกดวย
นมมารดา   
  จากนโยบายที่กระทรวงสาธารณสุข ใหความสําคัญเรื่อง การปองกันควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ในหญิงต้ังครรภ ตองไดรับยาน้ีเปนมาตรการเสริม  พบวาปจจุบันมีหลายโรงพยาบาลขาดยาตัวน้ี กระทรวงฯ 
มีหนังสือวายาเสริมไอโอดีนน้ี    เปนยาในบัญชียาหลักแหงชาติ  ที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรม   มีการข้ึนทะเบียน 
 



-๑๐- 
 
ในบัญชียาหลักแหงชาติเรียบรอยแลว  และเปนยาที่อยูในชุดสิทธิประโยชน   ในการดูแลหญิงต้ังครรภขณะเลี้ยงลูก
ดวยนมมารดา ๖ เดือน ตามกฎหมายของหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ตองเปนหญิงต้ังครรภทั้ง ๓ กลุม ไดแก   
กลุมสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา สิทธิขาราชการ และสิทธิประกันสังคม   ขอใหโรงพยาบาลทุกแหงดําเนินการให
หญิงต้ังครรภทุกรายไดรับยาน้ี 
  ประธาน  ทุกสิทธิที่ต้ังครรภ ตองไดรับยาเสริมไอโอดีน ใหโรงพยาบาลจัดซื้อหายาจากองคการ
เภสัชกรรมดวย   อยาใหมีปญหาเรื่องของการที่จะไมไดรับยา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
      ๗.๓.๓ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กระทรวงสาธารณสุข เปน ๑ ใน ๗ กระทรวงหลัก  ที่ตองรวม
ขับเคลื่อนเรื่องน้ี  ขอใหประชาสัมพันธเชิญชวนใหสตรีที่มีอายุ ๑๕ ปข้ึนไป  สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนฯดวย   
  ประธาน  ใหประชาสัมพันธวันที่ประชุม อสม หรือวันทีม่ีงานกิจกรรมตางๆดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๔ หัวหนากลุมงานควบคุมโรค ประชาสัมพันธเรื่อง ๗ วันอันตราย  (วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๕) ฝาก
ประชาสัมพันธ ๑๖๖๙  ใหเตรียมพรอมบุคลากร และอุปกรณการแพทยตางๆในชวงเทศกาลวันหยุดสงกรานต  และ 
ใหรายงานตามระบบรายงาน มีการกําหนดจุดตรวจเหมือนเดิมทุกป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ๗.๕ หัวหนากลุมงานพัฒนาบุคลากร  ขอให สสอ.อินทรบุร ี ทําหนังสือแจงความตองการที่จะจางเด็ก
ที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (สาธารณสุขศาสตรชุมชน) สงมาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สิงหบุรีดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.6  นายเชิดชาย  เจริญสอน  ขอเชิญรวมงานชักพระหลวงพอแพ เขมังกโร  เทศกาลสงกรานต  

วันปใหมไทย  วันที่๑๓ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๒.๓๐ น. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ประธาน  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ ที่โรงพยาบาลคายบางระจัน  ตอนบาย มีกิจกรรม 

อธิษฐานจิต   และวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๕ ชวงเชาทอดผาปา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
ปดประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น. 

     นางนิตยา  บุญปน 
             ผูสรุปรายงานการประชุม 


